

01-12-2008

Lần trước chúng ta đã bàn đến việc Hồ Chí Minh nhận chỗ thờ cúng nhân tiên do Quốc Tế Cộng Sản cung cấp để đi Thái Lan, và Mã Lai thành lập đảng cộng sản tại hai quốc gia này nhằm phục vụ cho chiến tranh giành quyền của đảng quốc Liên Xô. Lần này chúng ta khảo sát những hoạt động của Hồ tại Xiêm.

Hàng Hà, trong "Bác Hồ Trên Đất Nước Lê Nin", cho nói mạnh rằng Hồ Chí Minh đến Xiêm vào một ngày "mùa thu năm 1928". Có lẽ Hàng Hà bäng lòng với sự chính xác của năm; còn ngày tháng, chắc ông để cho bän mùa chi phí! Sách viết theo lý lẽ, ta có thể nói mà không ngại rằng ba "đảng cộng sản (An Nam Cộng Sản Đảng, Đông Dương Cộng Sản Đảng và Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn) đã hợp nhập vào một ngày mùa Xuân"!

Hoàng Văn Hoa thì chính xác hơn. Trong quyển hồi ký cách mạng "Giữa Nước Mắt Trong Biển Cờ", Hoàng Văn Hoan xác nhận HCM đến Xiêm hai lần: "lần thứ nhất từ tháng 8-1928 đến tháng 9-1929. Lần thứ hai từ tháng 3 đến tháng 4-1930"

Đến Xiêm, Hồ Chí Minh đến thành "Bän Đông, thuộc huyện Phi Chít, tỉnh Phät-xa-ni-läc" Tại đó, Hồ bắt đầu cuộc hành trình trên đất Thái, tỉnh Nam đến Bäc, "đến tận tận cùng những nơi có khu vực bào để tuyên truyền, giáo dục, xây dựng các sở cách mạng", không phải vì lợi ích gì cho dân tộc Việt Nam, mà "nhằm góp phần có ích nhất vào phong trào cách mạng của vùng Đông Nam Châu Á (Hàng Hà - säd), có nghĩa là tích cực phục vụ chiến tranh giành quyền của đảng quốc Liên Xô trong vùng. Nói khác đi, Hồ đến Xiêm mà đảng cộng góp phần vào nỗ lực bảo vệ đảng quốc Liên Xô đang bao vây đánh phá từ mọi phía, cho dù nỗ lực này dường như vô nghĩa với sự hy sinh quyän lợi dân tộc.

Hàng Hà cho biết là Hồ "nhận được thông báo về đội hình lập nên tổ sáu Quốc Tế Cộng Sản với bốn đồng chí về cách mạng các nước thuäc địa và näa thuäc địa" trong lúc ở Thái Lan. Với theo Hàng Hà thì đồng chí này "nhận mệnh rằng yêu cầu dân tộc có một hình thức lập nên với quá trình cách mạng của các nước thuäc địa và näa thuäc địa. Đội hình lập nên từ 6 Quốc Tế Cộng Sản soi sáng thêm cho anh Nguyễn (tên HCM) con đường cách mạng Việt Nam và thúc đẩy anh cùng những người khác cách mạng Việt Nam tiên tiến nhất nhanh chóng thành lập đảng cộng sản nhân dân mình"

Những dòng Hàng Hà viết cho đúng một nửa. Đảng quốc Liên Xô quả thật có chỗ thờ cho các

nhóm cờ ng sờ n bờ n xờ nhanh chóng xây dờ ng cờ sờ , thành lờ p đờ ng, nhờ ng không phờ i vì "con đờ ng cách mờ ng Viế t Nam" mà vì tham vờ ng bành trờ ng cờ a đờ quố c Liên Xô, các tham vờ ng đờ c thờ hiờ n rõ rờ t qua nhờ ng văn kiờ n cờ a đờ i hờ i lờ n thờ 6 Quố c Tớ Cờ ng Sờ n. Đờ ng ý là HCM không tham đờ đờ i hờ i này. Nhờ ng qua cung cách cờ a các đờ i hờ i QTCS - đờ i hờ i mà các đờ i biờ u cờ a các đờ ng cờ ng sờ n bờ n xờ "đờ c" gờ i đờ n đờ thông qua chính sách chờ trờ ng, đờ ng lờ i do đờ quố c Liên Xô vờ ch ra - ta có thờ khờ ng đờ nh mà không sờ sai lờ m rờ ng HCM đã đờ c hờ c tờ p đờ y đờ vờ chính sách cờ a đờ i hờ i lờ n thờ 6 QTCS trờ c khi sang Thái Lan.

Trong bài này, ta ghi nhờ n lờ i nhờ ng nét lờ n cờ a đờ i hờ i lờ n thờ 6 QTCS (xin xem bài tìm hiờ u HCM đờ ng trên Vietnamexodus.org), phân tách nhờ ng hoặ t đờ ng cờ a HCM ở Thái Lan đờ i ánh sáng cờ a đờ ng lờ i đờ i hờ i lờ n thờ 6 QTCS. Khoờ ng thờ i gian HCM ở Thái Lan bờ gián đờ n bờ i mớ t chuyờ n đi sang Hờ ng Kông đờ thờ ng nhờ t ba tờ chờ c cờ ng sờ n Viế t Nam, theo chờ thờ cờ a QTCS. Sờ hình thành cờ a ba tờ chờ c này và tiờ n trình hờ p nhờ t cờ a là đờ tài cờ a bài sau.

CÁCH MỜ NG PHỜ NG ĐÔNG: CÔNG CỜ BÀNH TRỜ NG CỜ A ĐỜ QUỐ C LIÊN XÔ

Đờ i hờ i lờ n thờ 6 Quố c Tớ Cờ ng Sờ n xác đờ nh hai đờ m căn bờ n:

1/ Quyờ n lờ i cờ a đờ quố c Liên Xô là quyờ n lờ i cờ a vô sờ n thờ giờ i. Vờ thờ tờ i cao cờ a Liên Xô trong phong trào cờ ng sờ n thờ giờ i đờ c đờ i hờ i nhìn nhờ n. Tờ t cờ các đờ ng cờ ng sờ n đờ u bình đờ ng, đờ u là các đờ ng anh em, nhờ ng lờ i có mớ t đờ ng vờ t hờ n lên trên sờ bình đờ ng cờ a các đờ ng phái khác: đờ ng cờ ng sờ n Liên Xô

2/ Các nờ c thuờ c đờ i là nông thôn cờ a thờ giờ i, các nờ c kờ nghờ là "thành thờ " cờ a thờ giờ i. Bờ i vì Lênin đã phán rờ ng "thành thờ đờ ng nhiên lờ n đờ o nông thôn", hờ luờ n "tờ t yờ u" cờ a mô hình thờ giờ i "nông thôn - thành thờ " là cách mờ ng phờ ng đờ ng lúc nào cũng phờ i nhìn vờ giai cờ p vô sờ n cờ a các nờ c kờ nghờ đờ xin xờ sờ lờ n đờ o.

Quố c Tớ Cờ ng Sờ n cờ i bờ các mớ t nờ hiờ n lờ n cờ a đờ i hờ i lờ n thờ 5: không còn nhờ ng liên minh rờ ng rờ i vờ i giờ i tờ sờ n; cũng không còn sờ đờ dờ chờ p nhờ n vào hàng ngũ cách mờ ng nhờ ng phờ n tờ tờ sờ n. Đờ i hờ i khờ ng đờ nh: ở khờ p nờ i các đờ ng cờ ng sờ n ban xờ phờ i nờ m quyờ n lờ n đờ o ở các nờ c thuờ c đờ i và bán thuờ c đờ i, các đờ ng này phờ i xây dờ ng tờ chờ c, gờ y rờ i lờ i, đánh phá thờ c dân đờ bờ o vờ Liên Xô.

Đờ i đờ mờ c "Nhờ ng nhiờ m vờ cờ a vô sĩ n quờ c tờ đờ i vờ i Liên Xô", chờ ng trờ cờ a Quờ c tờ Cờ ng Sĩ n khờ ng đờ nh:

"Liên Xô là tờ quờ c cờ a vô sĩ n, cờ t trờ vờ ng chờ c nhờ t cờ a nhờ ng thờ c hiờ n cờ a vô sĩ n, thành tờ chính cờ a sờ giờ i phóng vô sĩ n thờ giờ i. Đờ u này đời hờ i vô sĩ n quờ c tờ phờ i đờ y mờ nh sờ xây đờ ng chờ nghĩa xã hờ i Liên Xô và bờ o vờ bờ ng mờ i cách đờ t nờ c cờ a vô sĩ n chuyên chính chờ ng lờ i nhờ ng tờ n công cờ a các thờ lờ c đờ quờ c..."

"Trong trờ ng hờ p các đờ quờ c tờ n công, hờ c phát đờ ng chiờ n tranh chờ ng Liên Xô, vô sĩ n quờ c tờ phờ i quyờ t liờ t phát đờ ng nhờ ng phong trào quờ n chúng đờ u tranh đờ lờ t đờ các chính quyờ n đờ quờ c...Khờ u hiờ u cờ a vô sĩ n quờ c tờ phờ i là vô sĩ n chuyên chính và liên minh vờ i Liên Xô"

"Các thuờ c đờ i, nhờ t là đờ thuờ c đờ a cờ a mờ t đờ quờ c đờ ng gờ y hờ n vờ i Liên Xô, cờ n phờ i lờ i đờ ng triờ t đờ sờ kiờ n quân đờ i cờ a đờ quờ c bờ n chiờ m đờ ng nhờ ng nờ i khác mà phát đờ ng cuờ c đờ u tranh chờ ng đờ quờ c, tờ chờ c hờ t đờ ng cách mờ ng, lờ t đờ ách thờ ng trờ cờ a đờ quờ c và giành đờ c lờ p".

Đờ n trích đờ n đờ triờ n là mờ t đờ n tiêu biờ u trong nhờ ng tài liờ u cờ a đờ i hờ i lờ n thờ 6 QTCS. Tiờ n đờ đờ i hờ i đờ ng lên là: quyờ n lờ i Liên Xô là quyờ n lờ i vô sĩ n thờ giờ i. Hờ luờ n "tờ t yờ u": nhiờ m vờ hàng đờ u cờ a các cờ ng sĩ n bờ n xờ phờ i nờ lờ c bờ o vờ Liên Xô. Công cuờ c đờ u tranh giành đờ c lờ p - nờ u có - chờ đờ c phép xờ y ra đờ mờ t thuờ c đờ i cờ a "mờ t đờ quờ c đờ ng gờ y hờ n vờ i Liên Xô". Phong trào cách mờ ng đờ các nờ c thuờ c đờ a và bán thuờ c đờ i - nờ u đờ c Liên Xô cho phép sờ ng đờ y - phờ i "đính liờ n vào cuờ c đờ u tranh vĩ đờ i cờ a thờ i đờ i: đờ u tranh giờ a tờ bờ n chờ nghĩa và xã hờ i chờ nghĩa".

Đờ là đờ m mà ta phờ i nhờ n đờ nh và suy gờ m cho thờ t rõ: ngay tù khờ i thuờ , Hờ Chí Minh và tờ chờ c mà ông ta gờ y đờ ng ra là đờ ng CSVN không bao giờ đờ u tranh cho quyờ n lờ i cờ a quờ c dân Viờ t, hờ chờ phờ c vờ quyờ n lờ i cờ q đờ quờ c Liên Xô. Ngay tờ lúc lờ p đờ ng, cờ ng sĩ n VN đờ không bao giờ đờ ng trong dòng sờ cờ a quờ c dân Viờ t; chờ đờ ng cờ a hờ là đờ ng sau lờ ng đờ quờ c Liên Xô, là hàng ngũ cờ a các đờ ng cờ ng sĩ n chờ hờ u, các đờ ng mà sờ sờ ng và cung cách hành đờ ng đờ c đờ u kiờ n hoá bờ i chờ trờ ng bành trờ ng cờ a đờ quờ c Liên Xô.

Qua nhờ ng sờ thờ t hiờ n nhiờn không thờ chờ i cờ i y, ta thờ y gì?

Ta thờ y rờ ng ngay tờ năm 1928, đờ quờ c Liên Xô đã gieo mờ m cho nhờ ng cuờ c chiờ n tranh tay sai. Ta thờ y rờ ng chờ đờ thờ c dân kiờ u mờ i mà đờ quờ c Liên Xô đang áp đờ t lên đờ t nờ c Viờ t Nam ngày nay bờ t rờ tờ khi Hờ Chí Minh và tờ chờ c cờ a ông ta xờ p hàng đờ ng sau lờ ng quan thờ y., chờ p nhờ n đờ m mâu thuờ n giờ a các đờ quờ c vào lòng quờ c dân Viờ t Nam: mâu thuờ n giờ a tờ bờ n và cờ ng sờ n!

Ta hãy trờ lờ i vờ i đờ i hờ i lờ n thờ 6 cờ a QTCS. Đờ giờ i tờ phờ n nào áp lờ c cờ a các nờ c tờ bờ n thù nghờ ch, đờ quờ c Liên Xô chờ thờ cho đờ ng cờ ng sờ n bờ n xờ phờ i gây rờ i loờ n cờ các nờ c thuờ c đờ a và bán thuờ c đờ a, phờ i gây áp lờ c đờ tờ o mờ m hờ n loờ n ngay bên trong các nờ c tờ bờ n. Nhiờ m vờ mà Liên Xô giao cho các đờ ng cờ ng sờ n bờ n xờ thờ t nờ ng nờ . Hờ phờ i xây đờ ng đờ ng, xâm nhờ p cờ c tờ chờ c nghiờ p đờn, tờ chờ c nông dân, sờ a soờ n thành lờ p "chính quyờ n Xô Viờ t", nờ u cờ n, bờ ng nờ i đờ y vũ trang. Khờ u hiờ u mà hờ phờ i hô là "đờ u tranh giai cờ p" vô sờ n chuyên chính.

Chờ p hành chờ thờ quan thờ y, Hờ Chí Minh mờ i miờ t chờ y ngờ c, chờ y xuôi trên đờ t Thái đờ gờ y đờ ng cờ sờ , rờ i sang Lào, sang Mã Lai thành lờ p các đờ ng cờ ng sờ n, rờ i phờ i quay vờ thờ ng nhờ t ba tờ chờ c cờ ng sờ n cờ Viờ t Nam. Trong nờ c, theo đứng đờ ng lờ i mờ i cờ a quan thờ y Liên Xô, các tờ chờ c cờ ng sờ n thi nhau phát đờ ng phong trào "vô sờ n hoá", tung cán bờ vào hoờ t đờ ng trong giờ i công nhân, kờ t nờ p đờ ng viên tờ "giai cờ p vô sờ n". Tờ t cờ nhờ ng nờ lờ c tờ n tuờ phờ c vờ ...đờ quờ c Liên Xô đờ t cao điờ m cờ a nó vào năm 1930 vờ i cuờ c nờ i loờ n cờ Nghờ Tờ nh. Cuờ c nờ i loờ n này, qua tên gờ i cờ a nó - Xô Viờ t Nghờ Tờ nh - ta thờ y thờ hiờ n trờ n vờ n bờ n chờ t tay sai cờ a tờ p đờn cờ ng sờ n VN ngay tờ nhờ ng ngày thờ u cờ a đờ ng này.

HỒ T ĐỜ NG CỜ A HỒ THÁI LAN TỜ 1928 ĐỜ N 1930

Tờ i sao đờ quờ c Liên Xô chờ n Thái Lan làm đờ u cờ u đi vào Đông Nam Á? Nhờ ng lý do thuờ n lờ i có thờ kờ :

1/ Thái Lan là mờ t nờ c trái đờ n giờ a mờ t bên là các nờ c Đông Đờ ng thuờ c đờ a cờ a Pháp và mờ t bên là Miờ n Đờ n, thuờ c đờ a cờ a Anh. Thái Lan đờ c cờ Anh lờ n Pháp đờ cho yên thân, vì cờ hai thờ lờ c thờ c dân đờ u không muờ n trờ c điờ n đờ i đờ u nhau. Trong chiờ u hờ ng đờ , gây đờ ng nhờ ng cờ sờ cờ a quờ c tờ cờ ng sờ n cờ Thái Lan tờ ng đờ i đờ c yên nờ hờ n cờ so vờ i nhờ ng

nờc khác trong vùng Đông Nam Á. Quốc Châu thì đã bở Tờng Giờ i Thờ ch càn quét.

2/ Tờ Thái Lan, vờ phía Đông và Nam, sỏ tiờn cho viờc phát triờn qua Lào và Miờn.

3/ Vờ phía tây và Bờc sỏ dờ liên lờc phát triờn qua Miờn Đờn, Mã Lai.

4/ Nhờng có lờ quan trờng hờn cờ là Tờ Thái Lan đã có nhiờu Viờt kiờu, môi trờng cờn thiờt cho mỏt tên tay sai có gờc Viờt.

Vờ i nhờng thuờn tiờn nêu trên, xâm nhờp Đông Nam Á, QTCS đã chờn Thái Lan đờ làm bàn đờp bành trờng.

Khờ i ngờ i Viờt đờ đó là kho nhân sỏ khờng lờ đờ Hờ cờ y mỏm cờng sỏn chờ nghĩa và kờt nờp đờng viên. Đờn Phi Chít, Hờ mỏ nhờng lờp huờn luyờn cho các thành viên cờa Thanh Niên Cách Mờng Đờng Chí Hờ i (TNCMĐCH). Lờp huờn luyờn rờp khuôn theo nhờng khoá hờc ở Quờng Châu đờo trờc.

Hờng Hà tóm tờt nhờng nờo đờng Thái Lan mà Hờ Chí Minh đã đi qua nhờ sau:

"Hờ i anh rờ i Phỏ Chít đi U-đon mỏt vùng rờt đờng kiờu bào ở Đông Bờc Xiêm. Anh đi bở theo đờng rờng, gách hai thùng đờng quờn áo, gờo muời, tài liờu, đeo bên ngờ i con dao và thờt bả m rang mỏn. Và cờ nhờ thờ, anh lờ i đi tờ U-Đon đi xa Xa Vang dài 71 cây sỏ, tờ Xa-vang đi Xa-côn, tờ Xa-côn đi Na-khon, Pha-nom, Noong-khai.. . mãi miỏt trên các nờo đờng Xiêm, đờn tờt cờ nhờng nờ i có kiờu bào đờ tuyên truyờn, giáo đờc, xây đờng cờ sỏ cách mờng".

Đờ làm gì?

Không phờ i là đờ mỏ lờ i ngày mai cho công cuờc Quờc Dân Cách Mờng Viờt Nam mà là "nhờ m

góp phần có ích nhất vào phong trào cách mạng của vùng Đông Nam Á", nghĩa là nhằm thúc đẩy chính sách bành trướng của đế quốc Liên Xô trong vùng. Nhiệm vụ của Hồ trong chuyến đi Đông Nam Á lần này là để gây dựng các thành lập các đảng cộng sản ở Đông Nam Á theo đúng chế độ, đường lối của đội tiên鋒 ở nước ta. 6 QTCS.

Đ. n U-đ. n, Hồ lấy tên là Chín, thường làm việc ở "Nông-bu, địa điểm chính của các T. H. p Tác". Lúc Hồ đến U-đ. n, các cộng sản của Việt kiều ở đó đã phát triển mạnh. Theo Hoàng Văn Hoan thì "các T. H. p Tác có tới dăm chục người. Họ Việt kiều thân ái có hàng mấy trăm người". Việt kiều ở Thái Lan có tinh thần yêu nước cao, có nhiệt tình cách mạng và luôn luôn mong muốn được thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp.

S. phát triển tốt đẹp này do đâu mà có? Theo Hoàng Văn Hoan, trong hồi ký "Gi. t. N. c. Trong B. n. C." thì đó là nhờ sự đóng góp của nhiều người, kể cả những bậc tiền bối như Phan Bội Châu. Đảng T. K. n, cho đến những thanh niên mới tập trong nó óc ra và những em như đang học ở các lớp thi. u. n. Những người có công lao to lớn nhất về việc xây dựng cộng sản Việt kiều lâu dài ở Xiêm thì phải nói là Đảng Thúc Hồ a, mà kiều bào đã quen gọi với một các tên rất tôn kính và tri. u. m. n là "C. Đi" hay "Th. y. Đi"

Đ. ng Thúc Hồ a đã từng tham gia phong trào C. n. V. ng, đã từng theo C. ng Đ., sáng lập ra Việt Nam Quang Phục Hội cùng với Phan Bội Châu.

Đ. U-đ. n, Hồ cùng với là làm việc của TNCMĐCH. Phân biệt rõ thế nào là tổ chức ngoại vi dùng để thu hút những người yêu nước và tổ chức nội vi bao gồm những người đã tham gia nhu. n. đ. ng. l. i "qu. c. t. vô. s. n", sẵn sàng xem quyền lợi của Liên Xô trên cả quyền lợi của qu. c. Tháng 8 năm 1928, Hồ thành lập tổ chức U-đ. n để thống nhất việc lãnh đạo. Theo Hoàng Văn Hoan, tổ chức gồm 5 người: Đảng Thái Tuy. n. t. c. Canh Tân, Võ Văn Kiệt ở t. c. Đình, Trình Văn Ch. n. t. c. T. ng, Nguyễn Văn D. t. c. H. i và Hoàng Văn Hoan lấy tên là Nghĩa. Trong thời gian này Hồ dạy học cho Duy Việt Sĩ Quan mà ông ta lấy nhan đề là lịch sử tiến hóa của loài người và quy. n. c. ng. s. n. ABC.

T. U-đ. n, Hồ ra Xa -Côn, đi Na-kho, đi dọc theo sông Cửu Long để quan sát sinh hoạt người Việt bên Lào, tìm hiểu tình hình bên Lào và sự kh. dĩ thành lập đảng cộng sản Lào.

Tháng 5, 1929, đội tiên鋒 TNCMĐCH do Hồ Tùng Mậu triệu tập ở H. ng C. ng b. x. u. x. b. i

nh. ng đ. ng c. ng s. n anh em, đ. ng nào cũng t. cho là chính th. ng, đòi h. i đ. ng khác ph. i t. gi. i tán và đ. ng viên s. đ. c c. u xét k. t n. p vào đ. ng "chính th. ng" trên căn b. n cá nhân. Th. nào là "chính th. ng"? Theo H. c. t nghĩa thì chính th. ng c. ng s. n là c. ng s. n nào đ. c Quốc T. C. ng S. n th. a nh. n. Ph. i đ. i H. nhân danh QTCS phân x. m. í mình b. ch đ. c ai là c. ng s. n "chính th. ng" . Vi. t Nam.

Đ. u tháng 9-1929, theo ch. th. c. a QTCS, H. r. i Thái Lan đi H. ng C. ng v. i nhi. m v. th. ng nh. t ba "đ. ng" c. ng s. n VN (chúng ta s. th. o lu. n v. đ. tài này trong bài t. i)

Theo Hoàng Văn Hoan thì vào kho. ng cu. i tháng 3-1930, H. đ. n Bangkok g. p "các đ. ng chí c. ng s. n ng. i Hoa đ. trao đ. i ý ki. n, r. i đi U-đon g. p t. nh u. TNCMĐCH . U-Đon đ. thông báo tình hình v. vi. c th. ng nh. t các nhóm c. ng s. n Vi. t Nam và truy. n đ. t tinh th. n c. a Qu. c T. C. ng S. n v. vi. c thành l. p c. ng s. n Xiêm"

Tinh th. n đó nh. th. nào?

X. đ. ng ngôn t. c. a nh. ng tài li. u Quốc T. C. ng S. n, đó là tinh th. n "Quốc T. Vô S. n". Gi. n đ. h. n, Hoàng Văn Hoan gi. i thích:

Đ. i v. i b. ph. n Vi. t Nam Thanh niên cách m. ng đ. ng chí h. i . Xiêm, Bác nói: Theo tinh th. n ngh. quy. t c. a Quốc t. C. ng s. n thì ng. i c. ng s. n c. trú . n. c nào s. tham gia ho. t đ. ng vì s. nghi. p cách m. ng c. a giai c. p vô s. n . n. c đó. Vì v. y ng. i c. ng s. n Vi. t Nam . trên đ. t Xiêm cũng có trách nhi. m giúp đ. nhân dân b. áp b. c, bóc l. t Xiêm làm cách m. ng. Đó là tinh th. n qu. c t. vô s. n. Ng. i c. ng s. n không th. ch. lo toan s. nghi. p cách m. ng c. a riêng n. c mình, mà ph. i góp ph. n vào công cu. c cách m. ng c. a giai c. p vô s. n trên toàn th. gi. i [10]

Trong th. c ch. t, tinh th. n đó có nghĩa là các đ. ng c. ng s. n b. n x. ph. i ch. p hành có đi. u ki. n ch. tr. ng, chính sách ,đ. ng l. i c. a đ. qu. c Liên xô, ph. i t. n tu. và tri. t đ. ph. c v. quy. n l. i c. a đ. qu. c Liên Xô, dù có ph. i hy sinh quy. n l. i c. a dân t. c nh. "Bác H. vĩ đ. i" v. a gi. i thích . đ. n v. a trích đ. n.

Giờ i thích thêm vờ tinh thờn quờc tờ vô sờn, Hoàng Văn Hoan viờt: "Đó là nghờ quyờ tờ a quờc tờ cờng sờn tờ trờc. Năm 1943, quờc tờ cờng sờn giờ i tán thì nghờ quyờ tờ đó cũng không còn là yêu cờu chung đời vờ các ngờ i cờng sờn trên thờ giờ i nờ a"

Phờ i chỡng lờ i giờ i thích này có nghĩa là sau năm 1943, ngờ i cờng sờn không cần phờ i "góp phờn vào công cuờc cách mờng cờ a giai cờp vô sờn trên toàn thờ giờ i nờ a? Nờ u hiờ u nhờ thờ thì "mờ i tình hờ u nghờ Viờ t Hoa trờc là đờng chí, sau là anh em" thờ hiờ n là tinh thờn gì?

Phờ i chỡng lờ i giờ i thích này có nghĩa là kờ tờ sau năm 1943, ngờ i cờng sờn chờ còn phờ i "lo toan sờ nghiờp cách mờng cờ a riêng nờc mình?" Nờ u hiờ u nhờ thờ thì cuờc chiờn vờ a Viờ t Nam -cuờc chiờn mà cờ Hờ lờn Hoàng Văn hoan đờ cùng ngờ i chỏp bu, cuờc chiờn mà tờp đờn CSVN rờu rao là đờ bờo vờ "tiờn đờn cờ a vô sờn quờc tờ", cuờc chiờn tranh đó, nhìn tờ Hà Nờ i thì nó thờ hiờ n tinh thờn gì? Nờ u hiờ u nhờ thờ thì phờ i chỡng sau năm 1943, ngờ i cờng sờn đờc phép theo đờu i "chờ nghĩa đờc lờp hờp hời"? Nờ u hiờ u nhờ thờ, thì Hoàng Văn Hoan nhân danh tinh thờn gì đờ ngờ i Bờc Kinh hô hào chờng Hà Nờ i?

Nhờng câu hờ i trên cho thờ y là lờ i giờ i thích cờ a Hoàng Văn Hoa không giờ i thích đờc gì cờ. 1943, QTCS bờ Stalin giờ i tán. Nhờng viờc giờ i tán QTCS- mờ t công cờ không còn cờn thiờ t trong bờ i cờnh cờ a thờ chiờn thờ 2 - đờ đờc các lờnh tờ Liên Xô thờ o luờn tờ giờ a thờp niờn 30.

Tờ i Sao?

Không phờ i bờ i vì tinh thờn quờc tờ vô sờn " không còn là yêu cờu chung đời vờ các ngờ i cờng sờn trên thờ giờ í" nhờ Hoàng Văn Hoan cờ giờ i thích mà bờ i vì Liên Xô không cờn phờ i xờ đờng mờ t hình thờc trung gian đờ kờ t nờp chờ hờu. Đờn giờ a thờp niờn 30, QTCS đờ đờng xong vai trò cờ a nó nhờ là bờc đờu trong chờ trờng đờ quờc cờ a Liên Xô.

Mờ i giờ i thích theo kiờu Hoàng Văn Hoan chờ là nhờng lờp luờn gờng gờo nhờ m che đờu bờn chờ t tay sai Liên Xô cờ a HCM cùng đờng CSVN.

Trờ vờ U-đơn năm 1930, Hờ chờ thờ tờnh uờ U-đơn "chờn mờ t sờ ngờ i rờ t tờ t trong Thanh Niờn Cách mờng Đờng Chí Hờ i chuyờn thành ngờ i cờng sờn đờ tham gia vào đờng cờng sờn Xiêm"

Đờ c "chuyờ n thành ngờ i cờ ng sĩ n", đờ c cái "vờ nh đờ" làm tay sai phờ c vờ cho quyờ n lờ cờ a đờ quờ c Liên Xô là nhờ ng cái "đờ c" đờ làm các "đờ ng chí trong tờ nh úy U-đơn đờ u sĩ c phờ n khờ i (H.V. Hoan sđd)

Sau đờ Hờ chuyờ n tờ nh uờ TNCMĐCH thành tờ nh uờ cờ ng sĩ n. Theo Hoàng Văn Hoa thì sau đờ, Hờ " đờ nghờ tờ nh uờ cờ a đờ ng chí Tăng thay mờ t nhóm cờ ng sĩ n ngờ i Viờ t cùng Bác đi tỉ p xúc vờ i nhóm cờ ng sĩ n ngờ i Hoa, bàn vờ c thành lập đờ ng cờ ng sĩ n Xiêm".

Khi thành lập đờ ng cờ ng sĩ n Xiêm, Hờ Chí Minh lờ i không kờ t nờ p nhờ ng ngờ i Thái vào đờ ng mà lờ i vờ vét hờ t cờ cán bờ ngờ i Viờ t cờ a TNCMĐCH đờ thành lập đờ ng CS Xiêm, nhờ Hoàng Văn Hoan kờ : "Sau khi nghe Bác giờ i thích và giờ i thiờ u, các đờ ng chí trong Tờ nh úy U-đơn đờ u hờ t sĩ c phờ n khờ i, vì đờ c biờ t trong nờ c đờ c đã có Đờ ng cờ ng sĩ n đờ lãnh đờ o toàn bờ sĩ nghiờ p cách mờ ng, đờ ng thờ i đờ c biờ t bờ n thân mình cũng đờ c chuyờ n thành đờ ng viên cờ ng sĩ n. Có đờ u lờ n này chúng tôi không chuyờ n thành đờ ng viên Đờ ng Cờ ng sĩ n Viờ t Nam, mà là đờ ng viên cờ a Đờ ng Cờ ng sĩ n Xiêm."

Tờ i sao lờ i có chuyờ n kờ lờ nhờ thờ ? Sao chúng tôi lờ i chuyờ n thành đờ ng cờ ng sĩ n Xiêm? Phờ i chỡng vì HCM không có khờ năng thành lập đờ ng cờ ng sĩ n Xiêm bờ ng vờ i chính nhờ ng ngờ i Xiêm nên phờ i vờ đờ i nhờ ng cán bờ ngờ i Viờ t cờ a ông ta đờ thành lập đờ ng cờ ng sĩ n Xiêm? và qua đờ mờ i có thành quờ mà báo cáo lờ i vờ i QTCS. HCM đã kờ t nhờ n tiờ n công tác rờ i mà nờ u không thành lập đờ c đờ ng cờ ng Xiêm thì ỡn nói làm sao vờ i QTCS khi trờ vờ mờ u quờ c Liên Xô!

Đầu phờ i khi bờ kờ t nờ p vào đờ ng cờ ng sĩ n Xiêm rờ i thì ai cũng mờ ng; Hoàng Văn Hoan kờ : "Mờ t sĩ đờ ng chí ngờ n ngờ i rờ ng chuyờ n sang Đờ ng Cờ ng sĩ n Xiêm thì không góp phờ n đờ c vào cách mờ ng Viờ t Nam, sĩ kiờ u bào không đờ ng tình. Bác lờ n lờ t giờ i đấp các câu hờ i, anh em đờ u thờ a mỡn."

Chúng ta chờ có thờ giờ i thích vờ hiờ n tờ ng ngờ n ngờ i cờ a các cán bờ bờ Hờ khi bờ chuyờ n thành đờ ng cờ ng sĩ n Xiêm bờ ng hai lý lờ :

1/ HCM cờ n có ngờ i trong tờ chờ c cờ ng sĩ n Xiêm đờ có thành quờ mà báo cáo vờ i QTCS vì đờ

nh. n ti. n c. a QTCS đ. th. c hi. n đ. u này.

2/ HCM t. n tu. hy sinh làm tay sai cho đ. qu. c Liên Xô dù có ph. i hy sinh quy. n l. i c. a dân t. c, và đ. u này đã đ. c Hoàng Văn Hoan k. l. i r. t rõ: "Bác cũng gi. i thích l. i nh. ng đ. u đã gi. i thích v. i chúng tôi m. y hôm tr. c. Bác nói ng. i cách m. ng Vi. t Nam ngày nay . trên đ. t Xiêm ph. i vì l. i ích c. a cách m. ng Xiêm mà ho. t đ. ng. V. tình hình xã h. i n. c Xiêm, Bác phân tích: Lúc này n. c Xiêm là m. t n. c phong ki. n và n. a thu. c đ. a, ch. a th. ti. n hành ngay cách m. ng xã h. i ch. nghĩa, mà ph. i là cu. c cách m. ng t. s. n dân quy. n ki. u m. i do giai c. p vô s. n lãnh đ. o. Sau khi đã hoàn thành nhi. m v. cách m. ng dân ch. m. i, nh. s. giúp đ. c. a l. c l. ng cách m. ng th. gi. i, cách m. ng Xiêm cũng có th. chuy. n lên ch. nghĩa xã h. i, không ph. i tr. i qua giai đ. n phát tri. n t. b. n ch. nghĩa."

T. i sao ng. i Vi. t Nam l. i tranh đ. u hy sinh cho quy. n l. i c. a n. c Xiêm????!!!!

Đ. u tháng 4-1930, H. đi Bangkok. Tr. c khi đi, h. ch. th. t. nh. u. U-đon chuy. n TNCMĐCH . Lào sang thành chi b. c. ng s. n Lào.

Ngày 20 tháng 4-1930, v. i t. cách là đ. i di. n QTCS, H. ch. to. đ. i h. i sáng l. p đ. ng c. ng s. n Xiêm. Đ. i h. i c. ra ban ch. p hành trung . ng lâm th. i trong đó có "Ngô Chính Qu. c, m. t ng. i Vi. t Nam sinh . Xiêm, và Tăng, u. viên t. nh. u. U-đon".

Sau khi thành l. p đ. ng c. ng s. n Xiêm, theo HV Hoan, H. đi Mã Lai đ. thành l. p đ. ng c. ng s. n Mã Lai. T. tháng 4-1930 v. sau, H.V. Hoan kh. ng đ. nh. H. "không tr. l. i đ. t Xiêm m. t l. n nào n. a"

Ngày 18-12-1930, H. vi. t báo cáo g. i Qu. c T. C. ng S. n:

A. 1) Nh. n đ. c ch. th. c. a Qu. c t. C. ng s. n v. công tác . Đông Đ. ng, tôi t. gi. n. c Đ. c vào tháng 6 và đ. n Xiêm vào tháng 7-1928. Tôi đã làm vi. c v. i m. t s. ng. i An Nam di c. đ. y t. i tháng 11-1929.

2) Nh. ng đ. u ki. n . Xiêm (đúng h. n là c. . Lào).

(a) Dân c. r. t phân tán, h. u h. t theo đ. o Ph. t, m. t s. ít theo đ. o Thiên chúa.

.....

B. Công tác của tôi ở Lào.

1) Do nhu cầu đi u ki. n của người ở An Nam (ông dân t. do, th. th. công, ti. u th. ng), h. ch. có th. đ. c t. ch. c vào "H. i ái h. u" v. i t. ng yêu n. c và ch. ng đ. qu. c. Tr. c đây, h. có h. n 1000 ng. i. Nhu cầu hi. n nay ít h. n vì nhu cầu người ở An Nam theo đ. o Thiên chúa b. các giám m. c người Pháp đ. rút phép thông công nên h. đã rút ra kh. i H. i ái h. u.

Hồ Chí Minh toàn t. p - t. p 3.

Sau hai l. n ho. t đ. ng trên đ. t Thái Lan, H. đã th. hi. n tr. ng v. n b. n ch. t tay sai h. t lòng vì quan th. y, ch. bi. t mi. t mài ph. c v. quy. n l. i của đ. qu. c Liên Xô. . m. i b. c đi của H., ta đ. u th. y đ. u v. t ch. tr. ng bành r. ng của đ. qu. c Liên xô. . m. i hành đ. ng của H., ta đ. u ghi nh. n thêm m. t ch. ng tích ph. n qu. c dân, ngh. ch. l. ch. s. H. đã b. i đ. ng và g. y đ. ng c. m. t t. ng l. p tay sai, c. m. t t. ng l. p cán b. nô tì trong ý th. c và hành đ. ng; c. m. t gu. ng máy đ. ng mà nh. p th. và cung cách suy t. đ. u do quan th. y đ. nh. đ. t.

(HCM s. còn ti. p t. c t. thú)

B. n tin này đ. c đ. ng t. i Vietnam Review

<http://www.vietnamreview.com>

URL của b. n tin này:

<http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8307>